

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิดที่มีการชำรุด

ข้อมูลสำหรับท่านที่เคยใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดเคลือบทองแดง Novaplus T380

เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากได้มีการพบว่าห่วงอนามัยบางส่วนของแบรนด์นี้ มีข้อบกพร่องในวัสดุพลาสติกระหว่างการผลิต และอาจทำให้ชำรุดได้ ห่วงอนามัยนี้สามารถชำรุดอยู่ภายในมดลูก หรือไม่กี่ในขณะทำการถอดออกมา ที่ Skåne

มีการใช้ห่วงอนามัยชนิดนี้ระหว่างปี 2015 จนถึงปี 2018 และได้พบว่ามีประมาณ 10%

จากจำนวนห่วงอนามัยที่ถูกใช้โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ Skåne ในช่วงเวลานั้นที่มีการชำรุด

นั้นเป็นจำนวนที่มากกว่าที่ผู้ผลิตคาดคิดเอาไว้เยอะเมื่อได้ค้นพบข้อบกพร่องนี้

และเมื่อเราได้พบข้อบกพร่องนี้เราก็ได้หยุดใช้ห่วงอนามัยชนิดเคลือบทองแดงชนิดนี้

ถ้าหากห่วงอนามัยหลุดออกมาครบทุกส่วนแล้วจะอย่างไร?

หากทุกชิ้นส่วนของห่วงอนามัยที่ชำรุดได้หลุดออกมาหมดแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม

ท่านสามารถให้ผดุงครรภ์ของท่านใส่ห่วงอนามัยชนิดเคลือบทองแดงอันใหม่ให้ท่านได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากชิ้นส่วนของห่วงอนามัยยังคงอยู่ข้างใน?

หากห่วงอนามัยยังไม่หลุดออกมาทั้งหมด อาจเป็นไปได้ว่ามีชิ้นส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ในมดลูก นอกจากนี้ก็เป็นไปได้ที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ

จะหลุดออกมาพร้อมกับประจำเดือน โดยที่ไม่ได้ทันสังเกต ตอนนี้ท่านควรรอบเดือนที่จะมาอีกสองเดือนข้างหน้า

และให้สังเกตว่าชิ้นส่วนของห่วงอนามัยได้ออกมาพร้อมกับเลือดด้วยหรือไม่

ผดุงครรภ์สามารถแสดงให้เห็นว่าห่วงอนามัยมีลักษณะอย่างไร เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรสังเกตอย่างไร

หากชิ้นส่วนของห่วงอนามัยไม่หลุดออกมาในช่วงที่มีประจำเดือนครั้งแรก หรือครั้งที่สองหลังจากที่ได้ถอดห่วงอนามัยออกแล้ว

ให้ท่านติดต่อผดุงครรภ์ของท่านเพื่อติดตามผล และขอความช่วยเหลือ

การตรวจ

หากสงสัยว่าห่วงอนามัยอาจจะยังคงอยู่ในมดลูก ท่านจะต้องได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (datortomografi)

ท่านจะได้รับการติดต่อให้ไปตรวจ ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นที่ Malmö Helsingborg Simrishamn หรือ Kristianstad

หากพบว่าชิ้นส่วนเหลืออยู่ก็จะสามารถถอดออกได้ด้วยการตรวจพิเศษ ด้วยกล้องที่สอดเข้าไปในโพรงมดลูก

การตรวจนี้จะทำที่คลินิกพิเศษ หรือในโรงพยาบาล

ห่วงอนามัยที่ชำรุดแล้วก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หรือไม่?

จนถึงตอนนี้หลังจากที่ถอดชิ้นส่วนพลาสติกออกแล้ว ยังไม่มีใครได้พบกับปัญหาทางการแพทย์ที่ยาวนาน

หากยังมีชิ้นส่วนของห่วงอนามัยอยู่ในมดลูก จะยังคงป้องกันการตั้งครรภ์ได้อยู่หรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ท่านควรใช้ยาคุมกำเนิดแบบอื่น จนกว่าชิ้นส่วนของห่วงอนามัยจะหลุดออกมาจนหมด

ท่านสามารถขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดได้จากผดุงครรภ์ของท่าน

หากท่านไม่สามารถใช้ยาคุมกำเนิดชนิดอื่นได้นอกจากห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดเคลือบทองแดง

ท่านสามารถขอให้ใส่อันใหม่ได้ในระหว่างที่รอการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

แต่ก่อนที่จะทำการตรวจก็จำเป็นที่จะต้องถอดออกมาก่อน

นานขนาดไหนกว่าจะถึงเวลานัดตรวจ?

ท่านจะได้เวลานัดตรวจที่คลินิกสตรีภายในสามเดือนหลังจากที่คลินิกสตรีได้รับใบส่งตัวคนไข้มาจากผดุงครรภ์เรียบร้อยแล้ว

สามารถใส่ห่วงอนามัยอันใหม่ได้หรือไม่?

หลังจากที่ชิ้นส่วนทั้งหมดได้หลุดออกมาหมดแล้ว ท่านจะสามารถใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดเคลือบทองแดงอันใหม่ได้ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับห่วงอนามัยอันใหม่

สามารถขอรับเงินชดเชยได้หรือไม่?

ท่านที่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บในขณะที่ทำการดูแลรักษา

อาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ (patientskadelagen) ลงทะเบียนได้ที่

www.lof.se ซึ่งท่านสามารถติดตามเรื่องของท่านได้ทางดิจิทัล หรือไม่ท่านก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์นี้

หรือขอให้ส่งแบบฟอร์มไปที่บ้านของท่าน